

**THƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ CHÚC MỪNG  
NGÀY NGƯỜI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM (18/4)**

*Thân ái gửi người khuyết tật, tổ chức của người khuyết tật cả nước!*

Nhân kỷ niệm ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4/1998-18/4/2025), thay mặt Lãnh đạo Bộ Y tế, Tôi thân ái gửi tới người khuyết tật và các tổ chức của người khuyết tật trên cả nước lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước và xã hội luôn quan tâm đến công tác người khuyết tật, cộng đồng người khuyết tật. Quốc hội đã ban hành Luật Người khuyết tật, phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều chương trình, cơ chế, chính sách chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội cho người khuyết tật ngày càng đầy đủ, toàn diện. Số lượng người khuyết tật được thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội ngày càng gia tăng; có trên 1,7 triệu người là khuyết tật nặng và đặc biệt nặng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, 96% người khuyết tật được cấp thẻ bảo hiểm y tế; các bệnh viện đa khoa Trung ương, tỉnh và huyện đều có khoa phục hồi chức năng; ngôn ngữ ký hiệu và chữ nổi Braille được quy định thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Hàng năm, có hàng triệu lượt trẻ em, người khuyết tật được chăm sóc y tế, phục hồi chức năng, hỗ trợ giáo dục, miễn, giảm giá vé khi tham gia giao thông, công trình công cộng, hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm, sinh kế, vay vốn tín dụng, trợ giúp pháp lý.

Xin trân trọng ghi nhận và biểu dương rất nhiều tấm gương người khuyết tật đã nỗ lực vươn lên, vượt qua những rào cản khó khăn, đạt được nhiều thành tựu trong công việc và cuộc sống, đóng góp hết sức ý nghĩa, quan trọng cho đất nước, cho cộng đồng trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Năm 2025 là năm tiền đề để đất nước ta bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc. Tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực của người khuyết tật, tổ chức của người khuyết tật và sự quyết tâm của các cấp, các ngành, cộng đồng, chúng ta tiếp tục phát huy thành tựu, triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách an sinh xã hội cho người khuyết tật; có nhiều sáng kiến, cách làm hay hỗ trợ người khuyết tật vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên, xây dựng cuộc sống hạnh phúc, đóng góp xây dựng đất nước giàu mạnh.

Xin chúc người khuyết tật trên cả nước thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc!

*Thân ái!*



**Đào Hồng Lan**

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng  
Bộ trưởng Bộ Y tế